

Số: *LĐ* /HD-CĐĐVN

“V/v triển khai nhiệm vụ trọng tâm
công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2018”

Hà Nội, ngày *2* tháng 01 năm 2018
CÔNG VĂN ĐẾN
Số: *06*
Ngày *29* tháng *1* năm 20*18*

Kính gửi: Công đoàn các đơn vị trực thuộc

Năm 2018, Tập đoàn chọn chủ đề “*Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực*” để đáp ứng sự phát triển của Tập đoàn trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng quyết định lấy chủ đề “*Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn*” để tiếp tục mang lại lợi ích thiết thực nhiều hơn cho người lao động là đoàn viên công đoàn.

Năm 2018, cũng là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023 với nhiệm vụ - mục tiêu tiếp tục hướng về cơ sở, chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động trong lộ trình tái cơ cấu Tập đoàn, đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ tiên tiến và quản trị hiện đại nhằm xây dựng Tập đoàn trở thành một trong các Tập đoàn Điện lực hàng đầu ASEAN và khu vực.

Căn cứ văn bản số 2144/TLĐ ngày 29/12/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Chỉ thị Liên tịch số 01/CTLT-EVN-CD ngày 03/01/2018 của Tổng Giám đốc Tập đoàn và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam về việc tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018. Công đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các công đoàn trực thuộc thực hiện một số nội dung trọng tâm về công tác tuyên giáo năm 2018 như sau:

1. Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng đến đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ, trong đó trọng tâm là công tác triển khai các Nghị quyết của Đảng và Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết. Đổi mới hình thức, nội dung công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên, CNVCLĐ. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, của Đảng và tổ chức Công đoàn.

2. Tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023 hướng tới các hoạt động chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (tổ chức vào quý III/2018), từ đó làm nổi bật sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội.

Trong đó, chú ý tuyên truyền về vị trí, ý nghĩa của đại hội; những thành tựu nổi bật của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn đóng góp vào sự phát triển của địa phương, ngành và đất nước; các phong trào thi đua, công trình sản phẩm chào mừng đại hội. Tổ chức thông báo kết quả đại hội; học tập, quán

triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

3. Bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và tại các đơn vị để tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, người lao động về các phong trào thi đua, phát huy tinh thần lao động sáng tạo, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; tiếp tục hoàn thành kế hoạch đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn trên nền tảng công nghệ hiện đại để tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, đảm bảo hiệu quả quản lý tại các đơn vị.

4. Tuyên truyền sâu rộng về chăm lo lợi ích, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên công đoàn; vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy quy chế của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo chủ đề **“Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”** của Tập đoàn đã ban hành. Triển khai sâu rộng Quyết định 231/QĐ-TTg ngày 13/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “**Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020**”.

5. Phát động và triển khai hiệu quả Tháng Công nhân năm 2018 với những hoạt động thiết thực, trong đó cần tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền và người sử dụng lao động huy động mọi nguồn lực để quan tâm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; gắn với kỷ niệm 132 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, các hoạt động ngày truyền thống của ngành Điện, ngày thành lập của các đơn vị.

6. Tuyên truyền sâu rộng về chăm lo lợi ích, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên công đoàn; nâng cao đời sống của CNLĐ thông qua việc đầu tư hỗ trợ chương trình Mái ấm công đoàn, xây dựng nhà trực vận hành ở vùng sâu vùng xa, quy định về hỗ trợ xăng xe, trang bị bảo hộ lao động và công tác đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho người lao động để góp phần nâng cao hơn nữa uy tín, vị thế của tổ chức công đoàn trong mối quan hệ với chuyên môn.

7. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, CNVCLĐ. Chủ động nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của người lao động tại các đơn vị; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nội bộ, truyền thông đại chúng và mạng xã hội để tạo sự đồng thuận, ủng hộ của dư luận đối với hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị; giới thiệu và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến; kịp thời phát hiện, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu. Tổng kết, đánh giá các phong trào thi đua, quan tâm động viên đến người lao động trực tiếp.

8. Triển khai các hướng dẫn của Tổng Liên đoàn về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là những bài học về Bác Hồ với công nhân và tổ chức Công đoàn. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; chú trọng công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp vào Đảng.

9. Tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TLĐ, ngày 06/01/2014, của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, xuất bản của tổ chức Công đoàn”. Phối hợp với các cơ quan báo chí vận động các phóng viên, cộng tác viên tham gia Cuộc thi báo chí viết về công nhân và công đoàn năm 2017-2018. Ban tổ chức sẽ kết thúc nhận tác phẩm vào tháng 5/2018 theo Kế hoạch số 32/KH-TLĐ ngày 01/8/2017 của Tổng LĐLĐVN.

10. Tiếp tục triển khai công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, tội phạm, ma túy, mại dâm; phòng chống tác hại thuốc lá, xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc và tuyên truyền về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, hành lang an toàn lưới điện; văn hóa giao thông, phòng ngừa các tệ nạn xã hội, thiết thực chăm lo, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của CNVCLĐ; tổ chức và duy trì các Câu lạc bộ, hoạt động văn hóa, thể thao, hội thi nét đẹp, thi tay nghề nhằm đẩy mạnh tuyên truyền và xây dựng giá trị Văn hóa EVN, nâng cao sức khỏe cho người lao động.

Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu Ban Thường vụ Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở cần tích cực đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền với trọng tâm xuyên suốt xây dựng hình ảnh Tập đoàn tận tâm, trách nhiệm với cộng đồng. Nâng cao hiệu quả tổ chức thông tin tuyên truyền về phong trào công nhân, các chủ trương, nội dung, phương thức mới trong hoạt động công đoàn trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, hệ thống thông tin cơ sở. Bên cạnh đó, cần chú trọng nghiên cứu, phát triển việc truyền thông, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, CNLĐ qua mạng xã hội.

Căn cứ văn bản định hướng công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2018, Công đoàn các đơn vị trực thuộc cụ thể hóa vào nội dung chương trình công tác cho phù hợp với thực tiễn tại đơn vị và định kỳ báo cáo kết quả về Thường trực Công đoàn Điện lực Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo) để tổng hợp. *luu*

Nơi nhận:

- Ban TG TLĐ (để báo cáo);
- Ban TG Đảng ủy Tập đoàn (để báo cáo)
- Thường trực CĐ ĐLVN;
- Các Ban CĐ ĐLVN;
- Các CĐ cấp trên cơ sở;
- Các CĐSC trực thuộc;
- Lưu VT, TG.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**



Khuất Quang Mậu